



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปาย ตีลาทอง อำเภอปาย ตีลาทอง กำแพงเพชร

ที่ กพ ๐๙๓๓.๐๑/๖๔๔

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

และขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

เรียน สาธารณสุขอำเภอปาย ตีลาทอง

ด้วย ข้าพเจ้า นางสาวกาญจนา กัลพฤกษ์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปาย ตีลาทอง ผู้รับผิดชอบงานการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามข้อ MOIT ๑๗ และขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ในหัวข้อ

- ๑.รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยง
- ๒.บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
- ๓.แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ

มอญ กัญญา

(นางสาวกาญจนา กัลพฤกษ์)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ทราบ/อนุมัติ

(นายบุญเลิศ บุตรจันทร์)
สาธารณสุขอำเภอปาย ตีลาทอง

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗	
หน่วยงานที่ประเมิน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปางศิลาทอง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง :แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน	
โอกาส / ความเสี่ยง	๑. การจัดหาพัสดุ ๒. การใช้รถราชการ ๓.การรับของขวัญหรือสินน้ำใจในโอกาสต่างๆจากคู่สัญญา หรือบุคคลอื่นของส่วน
สถานะของการดำเนินการ	
จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	
- จัดทำทะเบียนการจัดหาพัสดุ /การใช้รถราชการ ให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	
- ให้ความรู้ ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และประกาศมาตรการ นโยบาย และเผยแพร่ให้ผู้รับบริการรับทราบ แสดงขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน และเจตนาารมณในการไม่รับของขวัญ ให้ทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งมีช่องทางการร้องเรียน กรณีที่มีการกระทำผิด	